



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โทร. ๐-๓๕๔๓-๑๗๘๕

ที่ สพ ๕๑๐๒๙/ ๒๕๖

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ/เลขานุการ อบจ./ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/สำนักปลัด อบจ. และผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีนโยบายให้ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารให้เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่นจัดการฝึกอบรม โดยพิจารณาอนุมัติเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องและเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม หรือเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและคำนึงถึงความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ และให้นำเสนอความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมทุกหลักสูตร เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้ระหว่างบุคลากร ตามโครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ในวันประชุมข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประจำทุกเดือน นั้น

ดังนั้น จึงให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตรเตรียมนำเสนอและแบ่งปันความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ในวันประชุมข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยนำเสนอหลักสูตรคนละ ๑๐ นาที รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งให้บุคลากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรมในสังกัดของท่านทราบ

(นายสุวัฒน์ จันทร์สว่าง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

การฝึกอบรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มกราคม ๒๕๖๖

ที่	หลักสูตร	ระยะเวลา	สถานที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๑	นักจัดการงานทั่วไป รุ่นที่ ๒๐	วันที่ ๒๙ ต.ค. - ๑๘ พ.ย. ๖๕	สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	นายศรายุทธ นกใหญ่ นางวิษชุดา นกใหญ่	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สำนักเลขานุการ อบจ. กองการศึกษา
๒	การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ องค์ภาพการบริหารส่วนจังหวัดด้านการแพทย์ แผนไทยการแผนทางเลือก และการใช้สมุนไพร ทางการแพทย์แบบบูรณาการ	วันที่ ๑๔ - ๑๕ ธ.ค ๖๕	โรงแรมมิราเคิล แกรนด์	นายภาณุพงศ์ ศรีผุดผ่อง	นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ	กองสาธารณสุข
๓	ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ ๒	วันที่ ๙ - ๑๘ ม.ค ๖๖	สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	นายเทพทัต ธัญญเจริญ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
๔	พนักงานดับเพลิง รุ่นที่ ๒	วันที่ ๒๒ - ๒๗ ม.ค. ๖๖	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๔ ประจวบคีรีขันธ์	พันจ่าเอกสมศักดิ์ เพ็งหาจิตต์ นายธเนศ เจตนะจิตร	จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน	สำนักปลัด อบจ.